

## TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 5/2024

### I – TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ NỘI BẬT TRONG NƯỚC

#### Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, thực dân Pháp đã tâm dùng vũ lực hùng đặt lại ách thống trị trên đất nước ta một lần nữa. Ngày 23/9/1945, chúng nổ súng đánh chiếm Sài Gòn, mở đầu cuộc xâm lược lần thứ hai đối với Việt Nam.

Với ý chí “*thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ*”, dù chính quyền cách mạng còn non trẻ, đời sống Nhân dân còn muôn vàn khó khăn, toàn thể nhân dân Việt Nam vẫn một lòng, một dạ đoàn kết xung quanh Đảng, Mặt trận Việt Minh, nhất tề đứng lên hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyết tâm bảo vệ đất nước với niềm tin mãnh liệt vào thắng lợi cuối cùng. Tiếp đó, quân và dân ta đã lần lượt đánh bại các kế hoạch quân sự của thực dân Pháp, làm nên các chiến thắng vang dội: Việt Bắc thu đông 1947, Biên Giới 1950, tạo bước chuyển cơ bản cho cuộc kháng chiến bước vào giai đoạn mới - giai đoạn ta nắm quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ, mở các cuộc tấn công và phản công địch. Qua thắng lợi của các chiến dịch Hòa Bình (1951 - 1952), Tây Bắc 1952, Thượng Lào 1953, vùng giải phóng của ta được mở rộng, chính quyền dân chủ nhân dân được củng cố, lực lượng vũ trang cách mạng trưởng thành nhanh chóng; cục diện chiến tranh ở Việt Nam và Đông Dương chuyển biến mạnh theo chiều hướng có lợi cho quân và dân ta.

Ngày 25/01/1954, các đơn vị bộ đội ta ở vị trí tập kết sẵn sàng nổ súng theo phương châm tác chiến “*đánh nhanh, giải quyết nhanh*”. Nhận thấy địch đã tăng cường lực lượng phòng ngự vững chắc ở Điện Biên Phủ, Bộ Chỉ huy và Đảng ủy chiến dịch đã thay đổi phương châm tác chiến sang “*đánh chắc, tiến chắc*”.

Sau khi công tác chuẩn bị hoàn thành, ngày 13/3/1954, quân ta nổ súng tiến công Điện Biên Phủ. Chiến dịch diễn ra thành ba đợt trong gần hai tháng:

**Đợt 1:** Từ ngày 13/3 đến ngày 17/3/1954, quân ta đã mưu trí, dũng cảm tiêu diệt gọn cứ điểm Him Lam và Độc Lập, bức hàng cứ điểm Bản Kéo, phá vỡ hệ thống phòng ngự trên hướng Bắc và Đông Bắc của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ; mở toang cánh cửa cho quân ta tiến xuống vùng lòng chảo và khu trung tâm. Hai tiểu đoàn tinh nhuệ nhất của địch bị tiêu diệt gọn, một tiểu đoàn khác và 3 đại đội ngự Thái tan rã.

**Đợt 2:** Từ ngày 30/3 đến ngày 30/4/1954, quân ta đồng loạt tiến công các cứ điểm phía Đông phân khu trung tâm. Ta đã tiêu diệt khoảng 5.000 tên địch, trong số đó gồm 4 tiểu đoàn và 9 đại đội (chiếm khoảng ½ tổng số quân địch ở phân khu Bắc và phân khu trung tâm); không chế được phần lớn điểm cao phía đông, phát triển trận địa tới sát sân bay, thắt chặt vòng vây, chia cắt, không chế các khu vực còn lại trong tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, kiểm soát sân bay Mường Thanh, hạn chế tiếp viện của địch cho tập đoàn cứ điểm.

**Đợt 3:** Từ ngày 01/5 đến ngày 07/5/1954, quân ta đánh chiếm các cứ điểm còn lại ở phía Đông, diệt một số cứ điểm phía Tây và mở đợt tổng công kích tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. 17 giờ ngày 06/5/1954, pháo binh và hỏa tiễn của ta bắn dữ dội vào các cứ điểm địch, mở đường cho bộ binh tiến công. Tại khu đồi A1, sau khi cho nổ 1 tấn bộc phá tiêu diệt hầm ngầm địch, bộ đội ta chia làm nhiều mũi, theo các đường hào đánh lên đỉnh đồi. 17 giờ 30 phút ngày 07/5/1954, Tướng Đờ Cát cùng toàn bộ Bộ Tham mưu của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị bắt sống. Ngay trong đêm đó quân ta tiếp tục tiến công phân khu Nam, đánh địch tháo chạy về Thượng Lào, đến 22 giờ toàn bộ quân địch đã bị bắt làm tù binh.

Sau 56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt”, chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, quân và dân ta đã đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, tiêu diệt và bắt sống nhiều quân địch. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ toàn thắng, đây là bản anh hùng ca của cuộc chiến tranh nhân dân thần kỳ, “*được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa trong thế kỷ XX, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc*”.

Tiếp nối Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, dân tộc ta đã viết tiếp bản anh hùng ca chói lọi trong thời đại Hồ Chí Minh, lập nên những chiến công hiển hách: Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” năm 1972, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc.

Trong gần 40 năm đổi mới, nắm bắt thuận lợi, thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật; đất nước phát triển nhanh và bền vững; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ngày càng được củng cố, nâng cao. “*Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay*”.

Ngày nay, phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng ta cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

tiếp tục xây dựng và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp Nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên quyết, kiên trì bảo vệ, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia; kế thừa và phát huy truyền thống hòa hiếu của dân tộc, coi trọng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đẩy mạnh quan hệ hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển với các nước trên thế giới, tạo thế đan xen có lợi trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; giải quyết các tranh chấp, bất đồng bằng phương pháp hòa bình; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực với nước khác.

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là dịp chúng ta thêm tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi sóng gió đi đến bến bờ vinh quang. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào, là nguồn sức mạnh to lớn cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, khơi dậy và hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

### **Những thành tựu lý luận lớn của Đảng qua gần 40 năm đổi mới**

Qua gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, hơn 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991), lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở nước ta ngày càng được phát triển và hoàn thiện. Công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa (XHCN) do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng từ năm 1986 đến nay đã thu được những thắng lợi, thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; đưa đất nước ta từ một nước nghèo trên thế giới trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình. Đất nước ta được xây dựng ngày càng đàng hoàng hơn, đời sống của Nhân dân ta ngày càng được cải thiện căn bản, toàn diện hơn, vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Có được những thành tựu to lớn, đáng tự hào đó, là do nhiều nguyên nhân, nhưng một trong những nguyên nhân quan trọng là do Đảng ta đã kiên định vận dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng CNXH ở Việt Nam; thường xuyên tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam cho phù hợp với thực tiễn phát triển của từng thời kỳ, dẫn dắt dân tộc ta vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không ngừng đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Từ thực tế xây dựng, phát triển đất nước và quá trình nhận thức lý luận của Đảng ta qua gần 40 năm đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước theo con đường XHCN, có thể tổng kết những thành tựu lý luận lớn của Đảng ta với những nội dung chính yếu sau:

*Một là*, xác định, bổ sung, định hình ngày càng rõ hơn nội dung các đặc trưng của CNXH Việt Nam trên cơ sở nhận thức đúng đắn về thời kỳ quá độ lên CNXH trong điều kiện cụ thể của Việt Nam.

*Hai là*, Đảng ta đã tiến hành đổi mới tư duy, vận dụng sáng tạo lý luận CNXH khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh vào công cuộc đổi mới, xác lập mục tiêu phát triển trong xây dựng CNXH.

*Ba là*, tổng kết, kế thừa, làm rõ phương hướng xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

*Bốn là*, phát hiện và xác định các mối quan hệ lớn cần giải quyết trong quá trình thực hiện các phương hướng xây dựng, phát triển đất nước.

*Năm là*, hình thành khái niệm “kinh tế thị trường định hướng XHCN” là sự đổi mới căn bản nhận thức, sự đột phá trong tư duy lý luận và thực tiễn lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, xây dựng CNXH ở nước ta.

*Sáu là*, nhận thức ngày càng toàn diện hơn, sâu sắc hơn về động lực và nguồn lực xây dựng CNXH mang bản sắc Việt Nam, đặc biệt là đề cao vai trò của văn hóa với tư cách là sức mạnh nội sinh, xung lực quan trọng của quá trình phát triển đất nước.

*Bảy là*, tập trung xác lập mục tiêu, hệ giá trị nhân văn của CNXH Việt Nam trong bối cảnh mới; xử lý hài hòa, hợp lý mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường trong từng bước phát triển.

*Tám là*, phát triển lý luận về quốc gia - dân tộc hiện đại và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng nặng nề, phức tạp hơn trong giai đoạn phát triển mới.

*Chín là*, lý luận về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân ngày càng được củng cố, phát triển nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước, tăng cường thực hành dân chủ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thực tiễn đổi mới, phát triển đất nước theo định hướng XHCN.

*Mười là*, phát triển hơn nữa lý luận về vai trò, sứ mệnh của Đảng, đặc biệt là về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhằm bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng đối với sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Những thành tựu phát triển lý luận lớn của Đảng trong gần 40 năm đổi mới thể hiện sự kiên định mục tiêu xây dựng CNXH, sự phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện lịch sử cụ thể của Việt Nam; có vai trò, ý nghĩa quyết định đối với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ta trong gần 40 năm qua. Đây cũng sẽ là cơ sở khoa học, thực tiễn quan trọng giúp cho Đảng ta hoạch định đường lối, chủ trương xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ mới, hướng tới thực hiện thắng lợi mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN.

## **Một số điểm sáng về kinh tế - xã hội nước ta quý I/2024**

Trong những tháng đầu năm 2024, các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương đã quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được một số kết quả mục tiêu quan trọng của kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024. Trong đó, có một số điểm sáng về kinh tế - xã hội, cụ thể là:

***Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức kế hoạch, tăng cao nhất so với cùng kỳ 4 năm trở lại đây.*** Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66%, trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,98%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,28%; khu vực dịch vụ tăng 6,12%.

***Giải ngân vốn đầu tư công có chuyển biến tích cực.*** Ngay từ đầu năm, các bộ, ngành và địa phương đã tập trung triển khai các nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại Nghị quyết 01 năm 2024 của Chính phủ, hướng đến tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế năm 2024. Quý I/2024, vốn đầu tư ngân sách nhà nước thực hiện ước đạt 13,9% kế hoạch vốn năm 2024, tăng 3,7% so với quý I/2023.

***Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục cho thấy tín hiệu tích cực.*** Tính đến ngày 20/03/2024, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 6,17 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2023. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 4,63 tỷ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.

***Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá khởi sắc.*** Tính chung quý I/2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 178,04 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 93,06 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 84,98 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước; cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam tiếp tục xuất siêu 8,08 tỷ USD, chiếm khoảng 8,7% kim ngạch xuất khẩu.

***Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp.*** Bình quân quý I/2024, CPI ước tính tăng 3,77% so với cùng kỳ năm 2023. Lạm phát cơ bản bình quân tăng

2,81% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức CPI bình quân chung chủ yếu do giá lương thực, xăng dầu, giá dịch vụ y tế và giá dịch vụ giáo dục.

**Thu ngân sách nhà nước đạt khá ở hầu hết các khoản thu, bảo đảm các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.** Tổng thu ngân sách Nhà nước quý I/2024 đạt 539,5 nghìn tỷ đồng, bằng 31,7% dự toán năm và tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách Nhà nước ước đạt 393,5 nghìn tỷ đồng, bằng 18,6% dự toán năm và tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

**Doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng cả về số doanh nghiệp và tổng số vốn.** Tính chung quý I/2024, có 36.244 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký khoảng 332.175 tỷ đồng, tăng 6,9% về số doanh nghiệp, tăng 7% về vốn đăng ký. Tuy nhiên, trong 3 tháng đầu năm 2024 cũng có 73.978 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, phần lớn là các doanh nghiệp lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn (chiếm 72,1%).

**Lao động, việc làm trong quý I/2024 đã quay trở lại xu hướng phát triển bình thường như những năm trước dịch Covid-19; công tác bảo đảm an sinh xã hội được các cấp, ngành thực hiện kịp thời, hiệu quả.**

So với cùng kỳ năm trước, lao động có việc làm quý I/2024 ước tăng 174,1 nghìn người; tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động ước giảm 0,01 điểm phần trăm; thu nhập bình quân của lao động là 7,6 triệu đồng/tháng, tăng 549 nghìn đồng.

Tính đến ngày 19/3/2024, tổng số tiền hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 là 8,1 nghìn tỷ đồng; hộ nghèo, hộ cận nghèo là hơn 2,4 nghìn tỷ đồng; người có công, thân nhân người có công với cách mạng là 9,2 nghìn tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội đã cấp phát hơn 27,1 triệu thẻ BHYT/sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng thụ hưởng.

## **II - TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHÔI VÀ CƠ SỞ**

### **Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 15 (mở rộng)**

Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 (mở rộng). Dự Hội nghị, có các đồng chí: Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các đồng chí đại diện các ban Xây dựng Đảng Trung ương.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, quý I/2024, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị. Trong đó, thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quy định của Trung ương; tổ chức tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ

Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong Quý I/2024, nhờ phát huy tốt những ưu điểm, kết quả đạt được, phát huy những đặc điểm, thế mạnh riêng của từng doanh nghiệp; Đảng uỷ Khối và các đảng uỷ trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để làm tốt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Kết quả nổi bật là: kịp thời quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương; tạo điều kiện để các đảng bộ doanh nghiệp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, có tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm 2023; thực hiện việc tổng kết các nội dung công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng, Chỉ thị số 35-CT/TW,... đảm bảo chất lượng, tiến độ theo đúng yêu cầu của Trung ương; tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 bảo đảm hiệu quả. Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức đảng được thực hiện thường xuyên. Công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; thực hiện quy trình nhân sự kiện toàn bổ sung Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc rà soát, kiện toàn bổ sung cấp uỷ trực thuộc. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục duy trì có nền nếp, theo đúng kế hoạch. Công tác dân vận của Đảng tiếp tục được quan tâm; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và người lao động. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp phát huy vai trò trong giám sát và phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp, đơn vị.

Đầu năm 2024, bối cảnh tình hình kinh tế trong và ngoài nước vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, Đảng uỷ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng uỷ trực thuộc chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để ổn định hoạt động và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Theo đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khối đạt được kết quả tích cực. Tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt 499 nghìn tỷ đồng, tăng 7,62%; lợi nhuận trước thuế ước đạt 85,7 nghìn tỷ đồng, tăng 115% ; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 59,9 nghìn tỷ đồng, bằng 88% so với cùng kỳ năm 2023.

Đến hết tháng 3/2024, toàn khối có 32/36 doanh nghiệp đã xây dựng, hoàn thiện Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Trong đó có 17 doanh nghiệp được phê duyệt đã tập trung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung của Đề án, khẩn trương thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp và thực hiện các bước cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp thành viên và công ty liên kết theo Đề án cơ cấu lại đã được phê duyệt, chỉ đạo các doanh nghiệp thành viên rà soát, cập nhật tình hình quản lý, sử dụng và phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà đất; 15 doanh nghiệp đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt tiếp tục bám sát nhiệm vụ, giải trình, hoàn thiện, bổ sung nội dung Đề án cơ cấu lại theo yêu cầu để sớm được phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện việc sắp xếp, đổi mới và cơ cấu lại doanh nghiệp đến năm 2025. Các doanh nghiệp đã hoàn thành cổ phần hoá công ty mẹ

tiếp tục thực hiện công tác quyết toán vốn nhà nước tại thời điểm bàn giao công ty cổ phần. 04 ngân hàng thương mại đã tiếp tục hoàn thiện, bổ sung phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy trong quý II tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tiếp tục rà soát, kiện toàn cán bộ các đảng ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030. Tập trung kiện toàn cấp ủy Khối và cấp ủy các đảng ủy trực thuộc đảm bảo số lượng, cơ cấu theo quy định; quán triệt và thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phối hợp triển khai hiệu quả kế hoạch thanh tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ...

Đồng chí cũng yêu cầu các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy doanh nghiệp tiếp tục bám sát các bộ, ngành chủ quản khẩn trương hoàn thiện, bổ sung Đề án cơ cấu lại theo yêu cầu. Quyết liệt triển khai thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới, cơ cấu lại doanh nghiệp theo mục tiêu, tiến độ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Lãnh đạo, chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực, chỉ đạo công tác chuẩn bị đầu tư, đẩy nhanh thi công các công trình, dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng nhằm hoàn thành kế hoạch đầu tư năm 2024 đề ra, nhất là các công trình trọng điểm cấp nhà nước...

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 204-NQ/ĐUK ngày 9/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới”.

Cũng tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã thực hiện các nội dung công tác cán bộ. Bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định của Đảng.

### **Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thường kỳ tháng 4/2024**

Ngày 25/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ tháng 4/2024. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào Tờ trình về việc kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra các đảng ủy trực thuộc, nhiệm kỳ 2020-2025; Tờ trình về việc điều chỉnh số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các đảng



ủy trực thuộc, nhiệm kỳ 2020-2025; Tờ trình về nhân sự điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên; bổ nhiệm ngạch kiểm tra viên cao cấp đối với cán bộ, công chức một số đảng ủy trực thuộc; Tờ trình về việc kết luận tiêu chuẩn chính trị cho cán bộ bổ sung Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Khối, nhiệm kỳ 2022-2027; Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2023; Tờ trình về việc dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị “về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới” và các nội dung khác.

## **Ký chương trình phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Tỉnh ủy Điện Biên, giai đoạn 2024 - 2029.**

Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức ký kết chương trình phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2024 - 2029.

Tại Lễ ký, thay mặt lãnh đạo tỉnh Điện Biên, đồng chí Mùa A Sơn đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh quý I/2024; tình hình hoạt động của các doanh nghiệp; công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, kinh tế của tỉnh Điện Biên tiếp tục có sự tăng trưởng, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đều đạt, vượt so với kế hoạch. GDRP quý I/2024 trên địa bàn tỉnh Điện Biên tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động Năm Du lịch quốc gia nên lượng khách du lịch đến địa phương trong quý I đạt trên 440.600 lượt, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 777 tỷ đồng. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được cải thiện; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Hiện nay, tỉnh Điện Biên có 8 doanh nghiệp có phần vốn nhà nước, với tổng vốn điều lệ là 1.870 tỷ đồng, trong đó tổng số vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp là 1.800 tỷ đồng. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đa phần doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh là thấp, một số doanh nghiệp có lãi trên số vốn chủ sở hữu đầu tư nhưng với tỷ lệ rất nhỏ.

Đối với các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương và các cơ quan liên quan căn cứ nội dung Đề án kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp, tổ chức thực hiện bảo đảm yêu cầu, tiến độ đề ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường nhấn mạnh: Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong năm 2024 - năm diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Thông qua lễ ký kết, tỉnh Điện Biên có thêm động lực cũng như cơ hội tăng cường hợp tác, phối hợp trong công tác phổ biến,

quán triệt các nghị quyết của Đảng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo các doanh nghiệp cũng như công tác tuyên truyền đường lối của Đảng, Nhà nước. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tiếp tục quan tâm, có chương trình, kế hoạch huy động các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh Điện Biên, cũng như phối hợp tổ chức, thực hiện các nội dung về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải mong muốn các đảng bộ trực thuộc Khối sẽ tiếp tục quan tâm đến tiềm năng phát triển của tỉnh Điện Biên. Tập trung lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các chi nhánh, các công ty thành viên đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội thông qua hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội và hoạt động của các chi nhánh để hỗ trợ chương trình mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Với tinh thần thông nhất cao, Tỉnh ủy Điện Biên và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024 - 2029.

### **Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương: Hành trình thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK-I năm 2024**

Từ năm 2012 đến nay, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã phối hợp cùng Quân chủng Hải quân tổ chức 05 Đoàn công tác của Đảng ủy Khối ra thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK-I. Đảng ủy Khối và các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trực thuộc Khối đã tích cực ủng hộ xây dựng các công trình đa năng, hỗ trợ các trang thiết bị thiết yếu phục vụ quân và dân trên huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK-I gắn với nhiệm vụ giữ vững an ninh, chủ quyền biên giới và hải đảo của Tổ quốc.

Thực hiện kế hoạch của Quân chủng Hải quân về tổ chức Đoàn công tác số 9 đi thăm quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK-I năm 2024, sáng ngày 17/4, tại quân cảng quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Tàu KN-491 đã chính thức nhổ neo rời cảng, bắt đầu hải trình đưa Đoàn công tác số 9 do đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Bồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân, Trưởng đoàn và đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Trưởng đoàn công tác ra thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK-I trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Tham gia đoàn công tác có 194 đại biểu đến từ các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương và đại biểu từ các tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và một số cơ quan, đơn vị khác.

Sau 7 ngày hành trình qua 07 đảo và Nhà giàn DK-I/19 Quế Đường, các đại biểu trong đoàn đã đến thăm, giao lưu, tặng quà kết hợp với tìm hiểu tình hình thực tế, điều kiện sinh hoạt của quân, dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn; tham gia nhiều hoạt động thi

đua văn hóa, văn nghệ, giao lưu tập thể do Ban Tổ chức đoàn công tác phát động như: Cuộc thi tìm hiểu về biển đảo; hội thi văn nghệ với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sỹ Hải quân”, cuộc thi viết cảm nghĩ chuyên đi và cuộc thi ảnh không chuyên; thi đấu cờ tướng; thi cắm hoa vại; tổ chức sinh nhật tập thể... qua đó tạo sự gắn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa các thành viên đoàn công tác; đặc biệt là các hoạt động thăm hỏi, động viên, giao lưu văn nghệ với các chiến sỹ, nhân dân trên các đảo và nhà giàn.

Trong chuyến công tác lần này, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã tham gia hỗ trợ Chương trình “Xanh hóa Trường Sa” với tổng số tiền hơn 2.7 tỷ đồng; hỗ trợ 04 vườn rau xanh với tổng số tiền 1 tỷ đồng; cắt băng khánh thành Nhà văn hóa đa năng trên đảo Tốc Tan C và trao hỗ trợ các trang thiết bị y tế cho đảo Trường Sa.

Tại các đảo và nhà giàn DK-I Đoàn công tác đến thăm, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối và địa phương, doanh nghiệp tham gia đoàn công tác cũng đã trực tiếp trao tặng quần, dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK-I/19 những món quà thiết thực, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên các đảo, nhà giàn với tổng giá trị hơn 700 triệu đồng (100 cái quạt tích điện, 13 bộ máy tính bàn, 09 máy in, 11 máy lọc nước, 05 máy tính xách tay, 03 tivi 55 inch, 20 đèn năng lượng mặt trời, 07 máy bơm nước, 15 bộ tăng đơ cắt tóc, 01 cái loa kéo, 01 nồi cơm điện 5 lít, 06 tủ cấp đông, 1 tấn gạo nếp cái hoa vàng, 120 lít mật ong, hạt dưa giống ...).

Tại buổi tổng kết Đoàn, thay mặt Đoàn công tác số 9, đồng chí Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Phó Trưởng Đoàn công tác đã đánh giá chuyên đi thăm quân và dân trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK-I năm 2024 của Đoàn công tác thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối, để lại tình cảm, ấn tượng sâu sắc đối với quân, dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK-I cũng như với mỗi thành viên tham gia đoàn. Qua chuyến thăm đã giúp cho Đoàn đại biểu, các thành viên tham gia Đoàn có những trải nghiệm thực tiễn sống động, thấu hiểu khó khăn gian khổ và sự cống hiến hy sinh của cán bộ, chiến sỹ Hải quân và nhân dân đang ngày đêm làm nhiệm vụ canh giữ biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Chuyên đi là bài học thực tế quý giá đối với các thành viên trong đoàn công tác. Kết quả chung dành cho mỗi thành viên của đoàn công tác đó là: Ra với Trường Sa là “mang ra tình cảm, mang về niềm tin”; thấy rõ chủ quyền thiêng liêng, nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

**Tọa đàm thúc đẩy thi đua trong các cơ quan tham mưu công tác tổ chức, cán bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp**

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Cụm Thi đua số 6 đã tổ chức Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về thúc đẩy thi đua trong các cơ quan tham mưu công tác tổ chức, cán bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Cụm thi đua số 6, Ngành tổ chức xây dựng Đảng hiện có 05 đơn vị thành viên gồm: (1) Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; (2) Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; (3) Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an; (4) Cục Tổ chức, Tổng Cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam; (5) Cục Cán bộ, Tổng Cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong những năm qua, thực hiện quy chế thi đua, khen thưởng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 04-HD/BTCTW, ngày 17/5/2021 của Hội đồng Thi đua, khen thưởng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Cụm thi đua số 6 Ngành Tổ chức xây dựng Đảng nói chung, các thành viên trong đơn vị nói riêng đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, phát động phong trào thi đua. Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm của Ngành tổ chức xây dựng Đảng và trọng tâm nhiệm vụ chính trị, các đơn vị trong Cụm đã xác định chủ đề và những nội dung, chỉ tiêu phân đấu cụ thể để thống nhất và ký kết giao ước thi đua hằng năm.

Hoạt động của Cụm thi đua số 6 luôn thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, đề cao tinh thần hợp tác trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ chung. Cán bộ, viên chức, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị đã tích cực tham mưu tổ chức tốt các phong trào thi đua ở mỗi đơn vị, tham gia nhiệt tình, có trách nhiệm đối với hoạt động chung của Cụm. Sự phối hợp trong tổ chức các hoạt động đã tạo ra môi trường thuận lợi, thúc đẩy trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm quý trong tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Đối với Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, năm 2023, là năm tham mưu thực hiện chủ đề công tác “Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ” của Đảng ủy Khối, Ban Tổ chức đã quán triệt phương châm “vững nguyên tắc, chắc nghiệp vụ”, tập trung tham mưu thực hiện tốt Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022, và quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW, ngày 14/02/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước là dấu ấn, điểm nhấn mới trong sắp xếp mô hình tổ chức, bộ máy của các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng. Chủ động tham mưu xử lý 4.290/9.317 văn bản đến, tham mưu ban hành 1.054/1.709 văn bản đi của Đảng ủy Khối (chiếm 61,67%), ban hành 1.739 văn bản của Ban Tổ chức.

Trong năm 2023, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã chủ động tham mưu hoàn thành tốt các nội dung theo kế hoạch công tác và các nhiệm vụ phát sinh, tham mưu xử lý 6.172 văn bản đến; tham mưu phát hành 3.498 văn bản đi. Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an đã tham mưu xử lý 73.688 văn bản đến; ban hành 22.158 văn bản. Cục Tổ chức, Tổng Cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam đã tham mưu Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Cục Tổ chức ban hành trên 200 văn bản các loại, trên 300 văn bản của cấp Cục liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, đề xuất và tham gia ý kiến vào trên 800 lượt văn bản. Cục Cán bộ, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tham mưu ban hành, xử lý 3.825 văn bản các loại, trong đó có 47 văn bản về nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch.

Kết quả năm 2023, Cụm thi đua số 6 được Hội đồng thi đua Ngành tổ chức xây dựng Đảng khen thưởng tặng 01 Cờ và 02 Bằng khen cho tập thể và 06 Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong năm. Trong đó, tập thể Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, được tặng Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Trưởng Ban được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”, 02 đồng chí được tặng Bằng khen và 02 đồng chí đạt danh hiệu “chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”.

Phát biểu tại Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh: Công tác Tổ chức là then chốt của then chốt, làm tổ chức phải vững nguyên tắc, chắc nghiệp vụ. Đồng chí đề nghị các đơn vị trong Cụm thi đua tiếp tục phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt công tác tham mưu thi đua khen thưởng, từ nay đến đại hội Đảng rất cần đẩy mạnh các phong trào thi đua. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự kiến giữa năm nay sẽ phát động đợt thi đua về đích sớm các chỉ tiêu Đại hội, lấy thành tích tổng kết nhiệm kỳ và chào mừng Đại hội đảng các cấp. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, đề nghị 05 đơn vị thành viên trong Cụm thi đua số 6, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lấy thi đua để vượt qua khó khăn. Chúng ta cần tiếp tục khắc ghi, thực hiện hiệu quả lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

## **II. TIN THAM KHẢO**

### **Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia**

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 500/QĐ-TTg, ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn tới năm 2050 (Quy hoạch điện VIII); xây dựng lộ trình tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án đáp ứng các mục tiêu đã đề ra của Quy hoạch điện VIII, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội theo từng thời kỳ, đảm bảo điện đi trước một bước; thực hiện chuyển dịch năng lượng mạnh mẽ từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo để giảm ô nhiễm môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, góp phần hướng tới các mục tiêu đã cam kết theo Đóng góp do quốc gia tự quyết định và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của Việt Nam; xác định các giải pháp thu hút đầu tư phát triển điện lực theo Quy hoạch điện VIII trong thời kỳ quy hoạch; cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc triển khai thực hiện; định hướng cho các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc phối hợp với Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan để thực hiện hiệu quả Quy hoạch điện VIII.

Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Chính phủ phê duyệt bởi Quyết định 262/QĐ-TTg, ngày 01/4/2024 nêu một số nội dung quan trọng sau:

Về danh mục các dự án nguồn điện quan trọng, ưu tiên đầu tư của ngành tới năm 2030, trong đó, tổng công suất nhiệt điện khí trong nước là 14.930MW; tổng công suất nhiệt điện LNG là 22.400MW; tổng công suất nhiệt điện than là 30.127MW; tổng công suất nguồn điện đồng phát, nguồn điện sử dụng nhiệt dư, khí lò cao, sản phẩm phụ của dây chuyền công nghệ là 2.700MW; tổng công suất thủy điện là 29.346MW; tổng công suất thủy điện tích năng là 2.400MW. Công suất nguồn điện năng lượng tái tạo của các địa phương/vùng và danh mục các dự án nguồn điện tới năm 2030: Tổng công suất điện gió ngoài khơi là 6.000MW; tổng công suất điện gió trên bờ (điện gió trên đất liền và gần bờ) là 21.880MW; tổng công suất thủy điện là 29.346MW; tổng công suất điện sinh khối là 1.088MW; tổng công suất điện sản xuất từ rác là 1.182MW; tổng công suất điện mặt trời mái nhà (tự sản, tự tiêu) tăng thêm là 2.600MW; tổng công suất pin lưu trữ là 300MW.

Dự kiến phát triển 300MW các nguồn điện linh hoạt. Ưu tiên phát triển tại các khu vực có khả năng thiếu hụt công suất dự phòng; tận dụng hạ tầng lưới điện sẵn có. Dự kiến nhập khẩu điện khoảng 5.000MW từ Lào, có thể tăng lên 8.000MW khi có điều kiện thuận lợi với giá điện hợp lý để tận dụng tiềm năng nguồn điện xuất khẩu của Lào. Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định chủ trương nhập khẩu và phương án lưới điện đấu nối đồng bộ đối với từng dự án cụ thể.

Nguồn điện năng lượng tái tạo phục vụ xuất khẩu, sản xuất năng lượng mới như sau: Những vị trí có tiềm năng xuất khẩu điện ra nước ngoài là khu vực miền Trung và miền Nam. Quy mô xuất khẩu từ 5.000MW đến 10.000MW khi có các dự án khả thi. Bộ Công Thương báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương xuất khẩu điện và phương án lưới điện đấu nối đồng bộ đối với từng trường hợp cụ thể, phù hợp với quy định của pháp luật.

Sử dụng năng lượng tái tạo để sản xuất các loại năng lượng mới, như: hydro xanh, amoniac xanh phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Ưu tiên phát triển tại các khu vực có tiềm năng năng lượng tái tạo tốt, cơ sở hạ tầng lưới điện thuận lợi; quy mô phát triển phần đầu đạt 5.000MW (chủ yếu là nguồn điện gió ngoài khơi). Bộ Công Thương báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định với từng dự án cụ thể khi đã cơ bản đánh giá được tính khả thi về công nghệ và giá thành. Công suất nguồn năng lượng tái tạo để sản xuất năng lượng mới không tính vào cơ cấu nguồn điện cung cấp cho phụ tải hệ thống điện quốc gia.

Kế hoạch cũng nêu cụ thể danh mục các dự án lưới điện truyền tải quan trọng, ưu tiên đầu tư, lưới điện liên kết với các nước láng giềng. Khối lượng lưới điện dự phòng phát sinh các đường dây và trạm biến áp được phép sử dụng để: Triển khai các dự án lưới

điện truyền tải xây dựng mới hoặc các công trình đầu tư bổ sung mới để nâng cao năng lực lưới điện truyền tải, khả năng điều khiển và vận hành hệ thống điện trong quá trình thực hiện Quy hoạch điện VIII nhưng chưa có danh mục cụ thể tại Quyết định số 500/QĐ-TTg; đầu nối đồng bộ các dự án nguồn điện nhập khẩu (từ Lào, Trung Quốc...) vào hệ thống điện Việt Nam; đầu nối đồng bộ (cấp điện áp 220kV trở lên) các dự án nguồn điện năng lượng tái tạo (điện gió trên bờ, điện sinh khối, điện sản xuất từ rác...) trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII với hệ thống điện quốc gia. Bộ Công Thương xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ khi triển khai các dự án cụ thể.

Về Chương trình phát triển điện nông thôn, miền núi và hải đảo, cấp điện lưới quốc gia hoặc các nguồn điện năng lượng tái tạo khoảng 911.400 hộ dân (trong đó, khoảng 160.000 hộ dân chưa có điện, 751.400 hộ dân cần cải tạo) của 14.676 thôn, bản trên địa bàn 3.099 xã, trong đó, số xã khu vực biên giới và đặc biệt khó khăn là 1.075 xã (43 tỉnh) thuộc các tỉnh, thành phố, như: Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Giang, Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk, Bạc Liêu, An Giang, Cần Thơ, Cao Bằng, Lai Châu, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Lâm Đồng, Bình Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Bến Tre, Trà Vinh, Kiên Giang, Sóc Trăng, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, Cà Mau; khu vực còn lại là 2.024 xã.

Cấp điện 2.478 trạm bơm quy mô vừa và nhỏ (13 tỉnh) khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thuộc các tỉnh, thành phố, như: Bến Tre, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, Cà Mau, kết hợp cấp điện cho nhân dân. Cấp điện lưới quốc gia hoặc các nguồn điện năng lượng tái tạo cho các đảo còn lại, như: Đảo Cồn Cỏ tỉnh Quảng Trị; Đảo Thổ Châu, An Sơn - Nam Du tỉnh Kiên Giang; Huyện đảo Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Về kế hoạch phát triển hệ sinh thái công nghiệp và dịch vụ về năng lượng tái tạo, nghiên cứu xây dựng 02 trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng trong giai đoạn tới năm 2030. Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo tại Bắc Bộ có vị trí tại khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình. Xem xét mở rộng ra các khu vực lân cận. Quy mô của Trung tâm này điện gió ngoài khơi khoảng 2.000MW, điện gió trên bờ và ven bờ khoảng 500MW. Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng Nam Trung Bộ - Nam Bộ có vị trí tại khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh. Xem xét mở rộng ra các khu vực lân cận. Trung tâm này có quy mô điện gió ngoài khơi khoảng 2.000-2.500MW, điện gió trên bờ và ven bờ khoảng 1.500 - 2.000MW.

## **Một số nét chính về tình hình kinh tế thế giới quý I/2024**

Những tháng đầu năm 2024, kinh tế thế giới chịu sự tác động tiêu cực của nhiều yếu tố như: Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt hơn; xung đột Nga - Ukraine tiếp

tục kéo dài, xung đột địa chính trị tại Biển Đỏ, dải Gaza leo thang, tiếp tục làm gia tăng rủi ro đối với an toàn hàng hải, thương mại quốc tế, chuỗi cung ứng hàng hóa, dầu thô, lương thực toàn cầu... nhưng vẫn tiếp tục xu hướng khởi sắc.

Chỉ số PMI tổng hợp toàn cầu tháng 2/2024 đạt 52,1 điểm, ghi nhận mức cao nhất kể từ tháng 6/2023. Đáng lưu ý, tăng trưởng được ghi nhận ở cả khu vực sản xuất và khu vực dịch vụ. Sản lượng đang tăng ở Mỹ và các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil, trong khi vẫn tiếp tục xu thế suy giảm ở Nhật Bản và châu Âu.

*Tăng trưởng kinh tế thế giới có xu hướng cải thiện tốt hơn so với kỳ vọng và hướng tới mức năm 2023.* Trong dự báo mới nhất (tháng 01/2024), Quỹ Tiền tệ quốc tế đã điều chỉnh dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới về mức 3,1%, bằng với mức tương ứng năm 2023 và tăng 0,2 điểm% so với dự báo trước đó (tháng 11/2023). Mức điều chỉnh tăng này dựa vào sự phục hồi của kinh tế Mỹ và các nước có nền kinh tế mới nổi và đang phát triển đang được cải thiện theo thời gian cùng với đó là duy trì đà tăng trưởng tốt của nhóm nước đang phát triển có thu nhập thấp. Khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, tuy còn chậm hơn so với trước đại dịch, nhưng hiện đang phát triển nhanh hơn so với phần còn lại của thế giới<sup>[1]</sup>. Phục hồi thương mại là nguyên nhân chính giúp các nước đang phát triển ở Châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Trung Quốc<sup>[2]</sup>) tăng trưởng 4,6% trong năm 2024 - nhanh hơn mức 4,4% đạt được vào năm 2023.

*Lạm phát toàn cầu vẫn ở mức cao song đã hạ nhiệt, dự báo sẽ ổn định vào cuối năm 2024.* Theo dự báo mới nhất của IMF (tháng 01/2024), lạm phát thế giới năm 2023 ước là 6,8%, dự báo năm 2024 hạ xuống còn khoảng 5,8%. Tiến trình giảm lạm phát đang tiếp diễn ở các nền kinh tế phương Tây trong năm nay có lợi cho các ngân hàng trung ương có ảnh hưởng trên thế giới hoạch định kế hoạch nới lỏng chính sách tiền tệ thắt chặt đã áp dụng trong hai năm qua nhằm kiềm chế đà tăng cao của lạm phát. Thụy Sĩ đã trở thành nền kinh tế lớn đầu tiên cắt giảm lãi suất và Ngân hàng trung ương Nhật Bản cũng tăng lãi suất lần đầu tiên sau 17 năm.

*Dòng vốn đầu tư nước ngoài có xu hướng chậm lại nhưng vẫn chuyển dịch mạnh vào khu vực châu Á[3].* Tăng trưởng đầu tư ở cả các nền kinh tế phát triển và đang phát triển năm 2024 dự báo sẽ chậm lại trên phạm vi toàn cầu do bất ổn kinh tế, gánh nặng nợ cao và lãi suất tăng. Tuy nhiên, xét về khu vực hấp dẫn các nhà đầu tư, dòng vốn FDI tiếp tục có xu hướng dịch chuyển mạnh về các nước châu Á.

*Các nền kinh tế lớn trên thế giới cho thấy những dấu hiệu tích cực.* (i) Kinh tế Mỹ đạt mức tăng trưởng 3,4% trong quý IV/2023, được điều chỉnh tăng so với mức 3,2% được báo cáo trước đó, phản ánh tăng trưởng trong mức chi tiêu của người tiêu dùng, gia tăng chi tiêu của doanh nghiệp và chính quyền địa phương. Trong dự báo mới nhất, Fed dự báo Mỹ sẽ đạt mức tăng trưởng 2,1% trong năm 2024 (tăng mạnh so với mức 1,4% đưa ra tháng 12 năm 2023), đồng thời cũng cao hơn so với tiềm năng tăng trưởng dài hạn. (ii) Kinh tế ở châu Âu tiếp tục giảm nhẹ, nhưng đang tiến tới ổn định. Chỉ số PMI của



khu vực eurozone ở mức 49,9 trong tháng 3/2024, so với mức 49,2 của tháng 2/2024. Hoạt động kinh tế ổn định chủ yếu nhờ vào sự phục hồi của lĩnh vực dịch vụ. (iii) Kinh tế Trung Quốc đón nhận nhiều thông tin thuận lợi, phản ánh những dấu hiệu tăng trưởng tích cực của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Tại kỳ họp Quốc hội Trung Quốc tháng 3/2024, Chính phủ Trung Quốc công bố đặt mục tiêu tăng trưởng GDP “khoảng 5%” cho năm 2024, tương tự như mục tiêu của năm 2023; tạo thêm 12 triệu việc làm mới ở khu vực đô thị trong năm 2024 và duy trì tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị ở mức khoảng 5,5%, đồng thời tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thận trọng và chính sách tài khóa chủ động, với tỷ lệ thâm hụt ngân sách tính trên GDP trong năm 2024 dự kiến khoảng 3%.

*Các nước ưu tiên tìm kiếm động lực kinh tế mới để tranh thủ thành quả của Cách mạng 4.0 và các xu thế công nghệ mới, đặc biệt là Trí tuệ nhân tạo (AI). Điều này khiến các nước tăng cường hợp tác quốc tế trong quản trị AI, tối ưu hoá lợi ích và giảm thiểu rủi ro.*

### **Đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024**

Trong những tháng đầu năm 2024, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt việc phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng. Đến hết tháng 02 năm 2024 đã phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 đạt 94,9% kế hoạch; giải ngân ước đạt 9,13% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ năm 2023 (6,97%). Tuy nhiên, số vốn chưa phân bổ chi tiết còn khá lớn (khoảng 33 nghìn tỷ đồng) của 21 bộ, cơ quan trung ương và 43 địa phương; có 40 bộ, cơ quan trung ương và 26 địa phương có tỷ lệ giải ngân 02 tháng đầu năm dưới mức trung bình của cả nước, trong đó 29 bộ, cơ quan trung ương chưa thực hiện giải ngân kế hoạch năm 2024 (tỷ lệ giải ngân 0%).

Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Ở trong nước, có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Trong bối cảnh đó, việc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược và là nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 được Trung ương, Quốc hội giao.

Để phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt kết quả cao nhất (trên 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao), tại Công điện số 24/CĐ-TTg, ngày 22/3/2024, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò, ý nghĩa

của đầu tư công đối với phát triển kinh tế - xã hội; xác định giải ngân đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, cần phải tập trung ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết; các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Quyết định số 1603/QĐ-TTg, ngày 11/12/2023 về giao kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2024; văn bản số 380/VPCP-KTTH, ngày 17/01/2024 về phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2024 và các văn bản có liên quan.

Khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 theo đúng quy định, không để tiếp tục chậm trễ; việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn phải bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, phù hợp với khả năng thực hiện, giải ngân và đúng các quy định pháp luật về đầu tư công; khẩn trương đề xuất phương án xử lý đối với vốn ngân sách trung ương kế hoạch năm 2024 còn lại chưa phân bổ chi tiết, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và cập nhật trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công theo đúng Nghị quyết số 28/NQ-CP, ngày 05/3/2024 của Chính phủ.

Tập trung thực hiện các biện pháp, giải pháp linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả để quyết liệt đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia, đường cao tốc, các dự án liên vùng, có tác động lan tỏa,... Việc đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải gắn với bảo đảm chất lượng công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí. Lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân theo từng tháng, quý. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên...

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ. Chủ động rà soát, điều chuyển vốn theo thẩm quyền giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn và còn thiếu vốn theo quy định. Phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện; bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án; coi kết quả giải ngân đầu tư công là căn cứ quan trọng khi đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và tập thể, cá nhân liên quan.

Quyết liệt, chủ động xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn một cách kịp thời, hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; thực hiện cơ chế phân công, giao trách nhiệm, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động Tổ công tác đặc biệt về giải ngân đầu tư công do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Tổ trưởng.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; có chế tài xử lý nghiêm theo quy định các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; thay thế kịp thời cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công.

## **Một số giải pháp điều hành tăng trưởng tín dụng năm 2024**

Đề tiếp tục nâng cao hiệu quả điều hành tăng trưởng tín dụng năm 2024, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, điều hành chủ động, linh hoạt, hài hòa, kịp thời, hiệu quả các công cụ chính sách tiền tệ, nhất là lãi suất, tỷ giá, tín dụng để ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 18/CĐ-TTg, ngày 05/3/2024 về điều hành tăng trưởng tín dụng năm 2024, tuy nhiên tăng trưởng tín dụng đến tháng 3 và Quý I năm 2024 mới đạt khoảng 0,9%. Tại Công điện số 32/CĐ-TTg, ngày 05/4/2024 về các giải pháp điều hành tăng trưởng tín dụng năm 2024, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi sát diễn biến, tình hình kinh tế thế giới, trong nước, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả hơn; thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, nhất là về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, giám sát bằng lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 18/CĐ-TTg, ngày 05/3/2024 và các văn bản liên quan nhằm ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng.

Khẩn trương thực hiện quyết liệt, hiệu quả, kịp thời các giải pháp tăng trưởng tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân; chỉ đạo các tổ chức tín dụng hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế truyền thống như tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu và thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo...; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực rủi ro, đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả; tiếp tục có chính sách đột phá các gói tín dụng ưu đãi góp phần tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận tín dụng đối với doanh nghiệp, người dân.

Khẩn trương rà soát toàn diện, phân tích, đánh giá kỹ lưỡng kết quả thực hiện hạn mức tín dụng của hệ thống các tổ chức tín dụng đối với nền kinh tế, từng ngành, từng lĩnh vực để theo thẩm quyền và quy định của pháp luật có biện pháp điều hành hạn mức tăng trưởng tín dụng năm 2024 hiệu quả, khả thi, kịp thời hơn nữa, tuyệt đối không để ách tắc, chậm trễ, không đúng thời điểm, bảo đảm thực hiện được các chỉ tiêu tăng trưởng

tín dụng đã đề ra trong năm 2024 và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng; trường hợp có nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền theo quy định.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp phù hợp để giảm mặt bằng lãi suất cho vay gắn với tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, bảo đảm cung cấp đủ vốn tín dụng, phục vụ, đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 18/CĐ-TTg, ngày 05/3/2024.

Chỉ đạo, yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện công khai mặt bằng lãi suất cho vay, việc triển khai các gói tín dụng trước ngày 10 tháng 4 năm 2024 theo đúng chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 134/TB-VPCP, ngày 02/4/2024; tổ chức nào không thực hiện thì Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xử lý nghiêm theo thẩm quyền và công khai theo quy định của pháp luật. Tiếp tục tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyên đổi số..., nỗ lực phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay để góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế cho người dân và không ngừng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh triển khai hiệu quả và bảo đảm công khai, minh bạch các gói tín dụng ưu đãi phù hợp với đặc thù của từng tổ chức tín dụng đối với các lĩnh vực quan trọng, góp phần thúc đẩy các động lực tăng trưởng của nền kinh tế theo chủ trương của Chính phủ; phát huy vai trò, tăng cường trách nhiệm xã hội, đạo đức kinh doanh của các tổ chức tín dụng trong việc thấu hiểu, chia sẻ, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; trên tinh thần cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng, cùng phát triển bền vững, lâu dài.

Chỉ đạo các ngân hàng thương mại nhà nước nghiên cứu ngay việc xây dựng và cung cấp gói tín dụng cho người mua nhà ở xã hội có thời hạn đến 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn cho vay thương mại thông thường và cho các doanh nghiệp, các chủ đầu tư xây nhà ở xã hội vay với lãi suất ưu đãi hơn để các đối tượng có thu nhập thấp có cơ hội, động lực để mua nhà hoặc thuận lợi trong việc thuê hoặc thuê mua; tiếp tục nghiên cứu, xem xét hạ mức lãi suất, đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho việc vay từ nguồn vốn hỗ trợ 120.000 tỷ đồng phù hợp tình hình thực tiễn theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 123/TB-VPCP, ngày 27/3/2024.

Đẩy mạnh, tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ việc cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng và có giải pháp hiệu quả kịp thời xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng.

### **III - VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI**

#### **Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng**

Ngày 26/02/2024, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 142-HD/BTGTW và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn

Lương Bằng, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (02/4/1904 - 02/4/2024).

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị các đảng ủy trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tập trung tuyên truyền:

1. Thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Lương Bằng, người cộng sản kiên cường, bất khuất thuộc lớp chiến sĩ đầu tiên của cách mạng Việt Nam; người học trò và một trong những người bạn chiến đấu sớm nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người hoạt động xuất sắc của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

2. Tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đức tính giản dị, khiêm tốn, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, suốt đời phấn đấu vì lợi ích của dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

3. Việc học tập và noi theo tấm gương đạo đức cách mạng của đồng chí Nguyễn Lương Bằng ở các cấp, các ngành và trên quê hương Hải Dương. Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, xuyên tạc cuộc đời và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Lương Bằng đối với cách mạng Việt Nam.

4. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là trên quê hương Hải Dương và những nơi đồng chí Nguyễn Lương Bằng công tác, hoạt động cách mạng; chú trọng các hoạt động trọng tâm và công tác tuyên truyền ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, tôn giáo, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

Công tác tuyên truyền kỷ niệm thực hiện đúng chỉ đạo, Hướng dẫn số 16-HD/BTGDĐUK về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và đơn vị, tạo không khí thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

**Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 - 01/5/2024)**

Thực hiện Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW, ngày 20/9/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 3 năm (2023 - 2025); Hướng dẫn số 147-HD/BTGTW, ngày 21/3/2024 về tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 - 01/5/2024); Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có Hướng dẫn số 16-HD/BTGDĐUK, ngày

17/01/2024 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đề nghị các đảng ủy trực thuộc tập trung tuyên truyền về thân thế, cuộc đời hoạt động và những cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú đối với Đảng và cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, nhất là những đóng góp quan trọng trên cương vị Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng. Ý nghĩa và giá trị của Bản Luận cương Chính trị năm 1930 do đồng chí Trần Phú khởi thảo và các văn kiện của Đảng ta trong thời kỳ đồng chí làm Tổng Bí thư; các nhiệm vụ xây dựng văn kiện cho Đại hội XIV của Đảng trong phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp thứ nhất Tiểu ban văn kiện; kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhất là những kết quả từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay. Những thành tựu và kết quả sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng; sự nỗ lực của các cấp, các ngành và vai trò đóng góp to lớn của các tầng lớp Nhân dân.

Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền bảo đảm thiết thực, phù hợp địa bàn, đối tượng; hướng dẫn tuyên truyền sự kiện trên báo chí, trang thông tin điện tử và các ấn phẩm tuyên truyền khác của đơn vị.

### **Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924-20/5/2024).**

Thực hiện Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW, ngày 03/4/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924-20/5/2024) và Hướng dẫn số 16-HD/BTGĐUK, ngày 17/01/2024 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2024, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị các đảng ủy trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tập trung tuyên truyền:

1. Tôn vinh và tri ân những đóng góp to lớn của đồng chí Đào Duy Tùng đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối đối với sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; khích lệ, cổ vũ các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ noi gương đồng chí Đào Duy Tùng và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu, vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực học tập, lao động, cống hiến để xây dựng đơn vị, đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

2. Công tác tuyên truyền kỷ niệm thực hiện đúng chỉ đạo, hướng dẫn và đề cương của Ban Tuyên giáo Trung ương và cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ

lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đơn vị, đất nước, tạo không khí thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

**Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giông (01/6/1904 - 01/6/2024)**

Ngày 11/4/2024, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 153-HD/BTGTW và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giông, lãnh đạo tiên bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (01/6/1904 - 01/6/2024).

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị các đảng ủy trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, cơ quan truyền thông, tổ chức chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền kỷ niệm phù hợp, hiệu quả với điều kiện cụ thể. Công tác tuyên truyền kỷ niệm thực hiện đúng chỉ đạo, Hướng dẫn số 16-HD/BTGDƯK về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối. Chú trọng tuyên truyền trong sinh hoạt thường kỳ, trên tạp chí, trang thông tin điện tử, bản tin nội bộ, website, trang mạng xã hội; các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền khác. Phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đưa thông tin sai trái, xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp của đồng chí Hoàng Đình Giông để chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

**BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN**